

CHỈ THỊ**về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn tỉnh**

Thời gian qua, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức của địa bàn có nguy cơ cao về dịch bệnh Covid-19 xâm nhập và lây lan, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, tích cực tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những đóng góp to lớn của các lực lượng tuyến đầu, tỉnh Quảng Trị đã triển khai quyết liệt, đồng bộ và toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn được kiểm soát tốt, tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế - xã hội cơ bản diễn ra bình thường, đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, trước tình hình đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư của nước ta đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, tốc độ lây lan nhanh, bùng phát trên diện rộng, gây hậu quả nghiêm trọng ở nhiều địa phương trong cả nước, Quảng Trị tiếp tục đối mặt với nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn, nhất là khi số lượng công dân từ các tỉnh, thành có vùng dịch trở về địa phương ngày càng đông, số ca nhiễm trong khu cách ly ngày càng tăng, ý thức tự phòng, chống dịch bệnh của một bộ phận người dân chưa nghiêm túc..., điều kiện, cơ sở vật chất, nguồn lực của tỉnh phục vụ cho công tác cách ly, điều trị còn hạn chế; nếu không có các biện pháp mạnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thì rất khó giữ vững thành quả đã đạt được.

Để công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả cao hơn nữa trong tình hình cấp bách hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các địa phương, cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và Nhân dân tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm hàng đầu trong giai đoạn hiện nay trên tinh thần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết; quyết tâm không chể bằng được dịch bệnh Covid-19, không để lây lan ra cộng

đồng. Động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các địa phương, tổ chức, cá nhân làm tốt; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định trong phòng, chống dịch.

2. Bí thư các huyện, thị, thành ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; tập trung huy động cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch với tinh thần “*chống dịch như chống giặc*” và phương châm “*4 tại chỗ + 5K + vắc xin + công nghệ*”, trên nguyên tắc “*sớm hơn một bước, cao hơn một cấp*”; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Tiếp tục tăng cường hiệu quả hoạt động của Tổ giám sát phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng ở tất cả các khu dân cư nhằm kiểm soát chặt chẽ mọi công dân ra, vào địa bàn. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực tập trung đông người dễ nguy cơ lây nhiễm. Phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác phòng, chống dịch; xác định người dân là chủ thể, là trung tâm, sự tham gia của người dân có ý nghĩa quyết định trong công tác phòng, chống và đẩy lùi đại dịch.

3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các cơ quan chức năng của tỉnh:

3.1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án phòng, chống dịch và xử lý khi dịch bùng phát: Phương án, kịch bản ứng phó với tình hình dịch bệnh theo từng cấp độ trên địa bàn tỉnh (*nguy cơ cao, nguy cơ, nguy cơ thấp, theo từng địa bàn khu dân cư, thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn...*); phương án phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, trong các khu, cụm công nghiệp, trong trường học, bệnh viện... Chủ động xây dựng kịch bản cao nhất khi dịch bệnh bùng phát, không để bất ngờ, bị động; sẵn sàng kích hoạt bệnh viện dã chiến.

3.2. Ưu tiên tập trung nguồn lực cho ngành y tế và các lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch và chữa trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn. Rà soát các khoản chi thường xuyên, các chương trình dự án đầu tư chưa thực sự cấp bách để dự phòng nguồn lực, tài chính phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. Chỉ đạo xây dựng, đề xuất cơ chế đặc thù để kịp thời bổ sung nguồn lực cho việc mua sắm thiết bị, thuốc, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch; tập trung bố trí nhân lực, huy động đội ngũ cán bộ y tế tham gia phòng, chống dịch không phân biệt y tế công, tư; kiểm soát đảm bảo an toàn dịch tễ, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phòng, chống dịch Covid-19, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly, các cơ sở khám, chữa bệnh và trong lực lượng tham gia phòng, chống dịch. Tập trung đẩy nhanh việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19, bảo đảm kịp thời, an toàn, đúng đối tượng theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế.

3.3. Tập trung chỉ đạo kiểm soát người trở về địa phương, nhất là người trở về từ vùng đang có dịch; ngăn chặn triệt để nguồn lây từ bên ngoài; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý việc giãn cách xã hội và tổ chức cách ly; tăng cường

quản lý và theo dõi chặt chẽ các đối tượng cách ly tại nhà. Siết chặt hơn nữa các chốt kiểm soát, đường biên trên toàn tuyến biên giới và vùng giáp ranh với các tỉnh bạn.

3.4. Tập trung tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; đảm bảo cung ứng kịp thời nhu yếu phẩm, lương thực thiết yếu và các hỗ trợ cần thiết cho người dân khi thực hiện cách ly, giãn cách; đẩy nhanh việc hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh, nhất là người lao động bị mất việc làm, lao động tự do, người có hoàn cảnh khó khăn theo chủ trương của Trung ương và của tỉnh.

3.5. Tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các biện pháp phòng, chống dịch ở các doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh một cách tối đa trong tình hình dịch bệnh. Cương quyết xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp, nhất là các khu, cụm công nghiệp.

3.6. Xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa bão, nhất là phương án dự trữ lương thực, thực phẩm tại chỗ đảm bảo phục vụ người dân khi xảy ra thiên tai và phương án sơ tán dân trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp.

3.7. Tăng cường nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là phòng, ngừa ngăn chặn các phản ứng cực đoan, thông tin thiếu khách quan, không đúng sự thật. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp, xử lý nghiêm các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm tài sản, các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh, thiên tai để trục lợi và gây mất an ninh trật tự.

4. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân lãnh đạo, chỉ đạo, xem xét ban hành chính sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến phòng, chống dịch, kịp thời kiến nghị các cấp, các ngành các giải pháp phòng, chống dịch có hiệu quả.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội có cơ chế, chính sách hiệu quả trong phòng, chống dịch, nhất là những kiến nghị liên quan trực tiếp địa phương.

5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, đoàn viên, hội viên, làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng, chống dịch cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân; khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong thiên tai, dịch bệnh; có giải pháp huy động các nguồn lực trong xã hội để thiết thực chăm lo, hỗ trợ cho người dân, nhất là những đối tượng khó khăn, yếu thế.

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền; chủ động cung cấp thông tin kịp thời,

chính xác, định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất cao trong phòng, chống dịch. Kiên quyết đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xấu độc, gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân.

7. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cấp ủy viên các cấp thường xuyên theo dõi, bám sát địa bàn được phân công phụ trách để kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ ở tuyến đầu và đề xuất bổ sung kịp thời các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến tình hình dịch trên địa bàn.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh khẩn trương quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Chỉ thị.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị; tổng hợp, báo cáo, kịp thời đề xuất bổ sung những vấn đề cần thiết.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (b/c),
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- Đảng đoàn, Ban cán sự đảng,
- Các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh,
- Các huyện, thị, thành ủy; đảng ủy trực thuộc,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**

Lê Quang Tùng